

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạt được kết quả quan trọng. Qua kiểm tra, giám sát về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với một số đảng ủy cơ sở và chi bộ cho thấy: Các cấp ủy, chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hầu hết các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; các chi bộ duy trì sinh hoạt thường kỳ và tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đảm bảo. Cấp ủy thống nhất nội dung và phân công nhiệm vụ chi ủy viên trước khi sinh hoạt chi bộ; đa số các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đảng ủy cơ sở đã phân công đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt đối với các chi bộ trực thuộc; đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã quan tâm tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng và đảng viên, trong đó có nội dung về nền nếp sinh hoạt cấp ủy và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn những hạn chế: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với các chi bộ trực thuộc của một số đảng bộ cơ sở có lúc chưa kịp thời; hầu hết các chi bộ hằng năm chưa xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề. Một số chi bộ chưa tổ chức đủ số buổi sinh hoạt chuyên đề theo quy định; sinh hoạt chi bộ chưa có nhiều đổi mới. Nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ còn tập trung nhiều vào công tác chuyên môn. Ý kiến thảo luận, góp ý của đảng viên tại các kỳ sinh hoạt chi bộ còn ít. Có chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt chi ủy trước khi sinh hoạt chi bộ chưa nghiêm túc; một số đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa tổ chức được các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do cấp ủy cơ sở chưa kịp thời kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Đảng đối với các chi bộ trực thuộc về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trách nhiệm của một số đồng chí cấp ủy viên, nhất là đồng chí bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; một số cấp ủy cơ sở chưa kịp thời kiện toàn, bổ sung khi có sự biến động về nhân sự nên phần nào ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (*viết tắt là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW*); Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 23/10/2018 của Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

2. Cấp ủy, bí thư chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW. Công tác chuẩn bị, thực hiện đầy đủ các bước sinh hoạt chi bộ bảo đảm theo hướng dẫn. Nội dung và thời gian sinh hoạt chi bộ bảo đảm nghiêm túc theo quy định; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, đoàn kết trong sinh hoạt chi bộ nhằm khơi dậy trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo, trách nhiệm của mỗi đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Căn cứ khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng để tổ chức sinh hoạt đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đánh giá khách quan, đúng thực chất làm cơ sở để đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, kịp thời đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng do vi phạm nguyên tắc, chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng bằng các hình thức thích hợp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, tổ chức sinh hoạt, tự chấm điểm và báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ trên phần mềm quản lý công tác Đảng của Đảng ủy Khối và quy định của cấp trên để kịp thời tuyên truyền, giáo dục, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn... của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là đồng chí bí thư chi bộ; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên khi có sự biến động bảo đảm đủ số lượng, có năng lực, uy tín, tâm huyết, có phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm. Tiếp tục thực hiện chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

5. Các đồng chí đảng ủy viên cơ sở bố trí dự, theo dõi, đôn đốc các chi bộ trực thuộc trong việc tổ chức sinh hoạt, đồng thời định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ; hằng năm đánh giá kết quả công tác sinh hoạt chi bộ, xác định rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm những chi bộ, đảng viên vi phạm chế độ sinh hoạt đảng.

6. Căn cứ đặc thù mỗi cơ quan, đơn vị, hằng năm 100% các chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, trong đó lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp đồng thời tổ chức các kỳ sinh hoạt chuyên đề đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả theo kế hoạch đã đề ra. Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và hằng năm vào sinh hoạt chi bộ.

7. Đảng ủy cơ sở và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, chế độ đóng đảng phí, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên; đảm bảo đảng ủy cơ sở phải kiểm tra, giám sát tất cả các chi bộ trực thuộc trước khi đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ hằng năm.

8. Hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở có nội dung sơ kết, tổng kết, đánh giá nội dung sinh hoạt chi bộ, rút kinh nghiệm và bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

9. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

10. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Các đ/c Ủy viên BCH ĐBK,
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở,
- Các đ/c UV UBKT ĐUK,
- Các CQ TM, GV của ĐUK,
- Lưu Văn phòng ĐUK.

NVCường/BTC/98

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Hoàng Anh Trung

